



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ยูเครน

- รัฐสภายูเครนเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

๒. มองโกเลีย

- รัฐบาลมองโกเลียเห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

๑. ยูเครน : รัฐสภายูเครนเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รัฐสภายูเครนเห็นชอบงบประมาณปี ๒๕๖๐ โดยให้ความสำคัญกับด้านกลาโหม และสวัสดิการสังคม โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนเห็นชอบ ๒๗๔ เสียง จาก ๓๓๘ เสียง นาย Volodymyr Groysman นายกรัฐมนตรียูเครน กล่าวว่า งบประมาณดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านกลาโหม ภาคการเกษตร การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู ร้อยละ ๕๐ และค่าจ้างแรงงานทางการแพทย์ ร้อยละ ๓๐ อีกทั้งนำงบประมาณบางส่วนมาจัดสรรเข้ากองทุนยาให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ มีการคาดการณ์ตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ ๓ และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ ๘.๑ อนึ่ง เป้าหมายของงบประมาณดังกล่าวต้องการให้มีการขาดดุลเหลือร้อยละ ๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพื่อให้ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ ๓.๗

ทั้งนี้ รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณโดยมีเป้าหมายการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๐ มูลค่า ๒๗.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการขอใบอนุญาตจำหน่ายแอลกอฮอล์ และบุหรี่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ในประเทศ และการขออนุญาตนำเข้าสินค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้จ่ายด้านกลาโหมประมาณ ๕.๔ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณไปสนับสนุน ๒๙.๙ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา Xinhua News Agency

<http://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-budget-idUSS8N16N04M>

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. มองโกเลีย : รัฐบาลมองโกเลียเห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลมองโกเลียเห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลมองโกเลียจะเริ่มมีการเจรจากับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกู้เงินระยะยาว พร้อมทั้งดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้ รัฐบาลมองโกเลียและธนาคารแห่งชาติมองโกเลียจะขยายระยะเวลากู้หรือทำสัญญากู้เงินใหม่จำนวน ๕๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ธนาคารแห่งชาติมองโกเลียนำไปพัฒนา

ปัจจุบัน มองโกเลียประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำ และมีหนี้สินเป็นจำนวนมากที่ต้องเริ่มชำระหนี้ในเดือนมีนาคม พร้อมกับประสบปัญหาด้านงบประมาณ จึงต้องเจรจาขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษในปีถัดไป ในขณะที่ นาย Miyegombo Enkhbold ประธานรัฐสภา ได้นำคณะเดินทางไปประเทศที่ร่ำรวยแถบอ่าวเปอร์เซีย อาทิ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศเพื่อนบ้านเช่นรัสเซีย เพื่อแสวงหาความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่มองโกเลีย อนึ่ง แผนพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลมองโกเลียมีหลากหลายวิธีโดยต้องพึ่งพาการทำเหมืองแร่ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสัตวแพทย์ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าการค้าได้ถึง ๖๑.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการทำปศุสัตว์ และการส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังประเทศต่างๆ โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว ซึ่งกีดกันการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลจะสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน รวมทั้ง ลดขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำธุรกิจของต่างด้าว อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มีความไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถบรรลุแผนฟื้นฟูดังกล่าวได้

อนึ่ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มองโกเลียมีแผนให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ถ่านหินรวมถึงการก่อสร้างระบบรางรถไฟระยะทาง ๒๔๐ กิโลเมตร จากเมืองแร่เลียบชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระบบน้ำประปา และพลังงาน โดยรัฐบาลยังมีแผนเจรจาความร่วมมือกับบริษัท China Shenhua Energy เพื่อพัฒนาเหมืองแร่

ที่มา Xinhua News Agency

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-14/mongolia-will-walk-the-walk-to-revive-economy-in-crisis>

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๕ มกราคม ๒๕๖๐